

รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ
การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์)

กิจกรรมและภาพการทำงาน

จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยจังหวัดพิษณุโลกได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม โดยจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงของแต่ละอำเภอ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น ๗ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก



วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ประชุมคณะทำงานติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก



วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก



วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ประชุมคณะกรรมการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์จังหวัดพิษณุโลก ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก



สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกครั้ง รับข้อสั่งการจากคณะกรรมการฯ เพื่อแจ้ง กลุ่มงาน และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอรับทราบและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รับทราบและเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงเตรียม รับมือการอพยพสัตว์ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดทำแผนเตรียมความพร้อมใน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ เพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถือปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประชุมการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์) นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประชุมการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์) โดยมีหัวหน้ากลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อซักซ้อมแผนการ รับมือกับ ภัยพิบัติ รวมถึงจุดอพยพ การช่วยเหลือยาและเวชภัณฑ์ ตลอดจนเรื่องการจัดสรรเสบียงอาหารสัตว์ ให้เข้าใจไปใน ทิศทางเดียวกัน



วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ มูลนิธิประภักดิ์ โพรสุธน (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และชมรมรถบรรทุกฟาง กลุ่มผู้ประกอบการฟางอัดก้อน (วัยรุ่นฟางอัด) มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมอบฟางอัดฟ่อน ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัย จำนวน ๑,๐๐๐ ฟ่อน ณ โดมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคุดม่วง มอบฟางอัดฟ่อนให้กับเกษตรกรใน ๕ ตำบล คือ ตำบลคุดม่วง ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลท่านางงาม ตำบลบางระกำ และตำบลวังอิทก รวมเกษตรกรทั้งหมด ๗๐ คน จำนวนโค ๖๖๔ ตัว จำนวนกระบือ ๑๓๑ ตัว จำนวนม้า ๑๖ ตัว รวมสัตว์ทั้งหมด ๘๑๓ ตัว



วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๗ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ (อุทกภัย) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการฯ ไปยังพื้นที่ตามกำหนดการของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

